



## รายงานการดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการไทย – อียู เฟล็กที

ครั้งที่ 42

ประจำเดือนตุลาคม 2560

ในเดือนตุลาคม 2560 การดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการฯ ประกอบด้วย

### 1. การประชุมทางเทคนิคระหว่างคณะทำงานจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (Thai-EU FLEGT VPA) กับสถาบันป่าไม้ยุโรป ครั้งที่ 2/2560

สืบเนื่องจากการลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อทดสอบนิยามความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม-กันยายนที่ผ่านมา ทางสำนักงานเลขานุการไทย-อียู เฟล็กที จึงจัดการประชุมทางเทคนิคระหว่างคณะทำงานจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป กับสถาบันป่าไม้ยุโรป ครั้งที่ 2/2560 ณ โรงแรมราม่า การ์เด็นส์ กรุงเทพมหานคร โดยมี นายเจเรคต์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ Mr. James Sandom ที่ปรึกษาระหว่างประเทศ และนางสาวภาวิณี อุดมใหม่ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายภายในประเทศ ได้นำเสนอผลที่ได้จากการลงพื้นที่ทั้งหมด 62 ตัวอย่าง ต่อที่ประชุม และพบประเด็น 141 ประเด็น อีกทั้งฝ่ายไทยได้นำเสนอแบบฟอร์มและความก้าวหน้าในการจัดทำระบบ Due Diligence System และแนวทางการตรวจพิสูจน์ไม้ไม่หวังห้ามบนที่ดินเอกชนซึ่งในขณะนี้ มี 4 แนวทางด้วยกัน ได้แก่ แบบฟอร์มการสำแดงตนเองของธนาкарต้นไม้อื่น การรับรองต้นไม้อื่นด้วยบุคคลที่สามของสหกรณ์สวนป่ามาตรา มอก. 2861 จาก TFCC และระบบ e-tree จากกรมป่าไม้ ซึ่งจากการหารือยังไม่ได้ข้อสรุป

### 2. การประชุมย่อยเพื่อหารือเกี่ยวกับระบบรับประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ (TLAS)

สืบเนื่องจากการประชุม TC ครั้งที่ 2/2560 ที่ผ่านมา Mr. James Sandom ที่ปรึกษาระหว่างประเทศ และนางสาวภาวิณี อุดมใหม่ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายภายในประเทศ ได้เข้าพบเจ้าหน้าที่จากกรมป่าไม้ ผู้เชี่ยวชาญจาก EFI และเจ้าหน้าที่จาก TEFSSO ในวันที่ 18 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขานุการไทย-อียู เฟล็กที เพื่อหารือเกี่ยวกับระบบรับประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ของประเทศไทย

### 3. การสัมภาษณ์พนักงานจ้างเหมา (ToR) ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ประสานงาน

วันที่ 4 กันยายน 2560 สำนักงานเลขานุการไทย – อียู เฟล็กที จัดสอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อรับเข้าตำแหน่งผู้ช่วยผู้ประสานงาน โดยในการสอบครั้งนี้ มีผู้ผ่านสัมภาษณ์ทั้งสิ้น 1 คน โดยมีนางสาวภัทราวดี ศรีทรัพย์ ตอบรับเข้าทำหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าว



รายงานการดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการไทย – อียู เฟล็กที  
ครั้งที่ 42  
ประจำเดือนตุลาคม 2560

---

ในเดือนตุลาคม 2560 การดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการฯ ประกอบด้วย

**4. จัดหมายข่าวฉบับที่ 9 ประจำเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2560**

สำนักงานไทย-อียู เฟล็กที จัดทำจดหมายข่าวฉบับที่ 9 ประจำเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน FLEGT VPA และข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจตลอด 2 เดือนที่ผ่านมา โดยสามารถดาวน์โหลดจดหมายข่าวได้ที่ <http://tefso.org/th/2017/03/02/th-tefso-e-newsletter-no-5-jan-feb17/>